



แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ



โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
www.nongboat.go.th

แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do's & Don'ts) ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เป็นส่วนราชการมีกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี มีพันธกิจเพื่อใช้องค์ความรู้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยงานบริหารบุคคล สำนักปลัดได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do's & Don'ts) ซึ่งมีคำอธิบายที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและมีเนื้อหาสอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติอยู่ อำนวยให้บุคลากรมีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ควรแก่ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สรุปได้ดังนี้

หลักการ/ค่านิยม	ข้อควรทำ (Do's)	ข้อไม่ควรทำ (Don'ts)
๑.ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑.แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑.แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่	๒.ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ	๒.ปฏิบัติหน้าที่หรือปล่อยปละละเลยโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อรัฐบาล ต่อประชาชน หรือต่อประเทศชาติ
๓.กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง	๓.ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วงเมื่อพบว่ามีกรกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	๓.ประพฤติดังปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัว หรือปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีกรกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
๔.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	๔.ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนประชาชนหรือประเทศชาติเป็นหลัก	๔.ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของตัวเองมากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
๕.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	๕.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	๕.ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความพึงพอใจส่วนตัวจนไม่คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน หรือปล่อยปละละเลย หรือเพิกเฉยให้มีการกระทำดังกล่าว

หลักการ/ค่านิยม	ข้อควรทำ (Do's)	ข้อไม่ควรทำ (Don'ts)
๖.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	๖.ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความ เป็นธรรม และไม่อาศัยตำแหน่ง หน้าที่ในการให้คุณให้โทษแก่นักการ เมือง และพรรคการเมือง	๖.เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จากอคติหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ ในการให้คุณให้โทษแก่นักการ เมือง และพรรคการเมืองหรือปล่อยปลະ ละเลยให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะ นี้
๗.ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี	๗.ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำ ความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้ เกิดแก่หน่วยงาน และตระหนักอยู่ เสมอว่าตนเองดำรงตนเป็น แบบอย่างที่ดี	๗.กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่ง ความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้ เกิดแก่หน่วยงานและไม่กระทำตน ที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

Do & Don't

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ



จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์ และรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ



ไม่ด้อยค่าความเป็นไทยหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ

แสดงออกถึงความเคารพ เกิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์



ไม่แสดงกิริยาอาการหรือวาจาที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นำหลักธรรมตามศาสนาที่เคารพนับถือ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ



ไม่ลบหลู่ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ สืบทอดและทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน



ไม่ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า



ไม่ควรกระทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ



ข้าราชการ ต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม

จำขึ้นใจ

อบต.หนองโสนส์